

**มาตรการการดำเนินงานตัวชี้วัด**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง**  
**หน่วยงาน กองกฎหมาย**  
**ตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ**  
**ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี**

**ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด**

**2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB**

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในภาพรวมทั่วประเทศที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรค/ ช่องว่าง (GAP) จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ จำนวน 4 มาตรการ ดังนี้

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้อง PIRAP และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
<p>1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายของกรมอนามัยแบบบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล / มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ ระบบยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ระบบใบอนุญาต ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ ตรวจสอบและติดตามเหตุร้ายคาญและเรื่องที่มีผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบกำกับติดตามรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ระบบโปรแกรมออกบัตรเจ้าพนักงาน ขึ้นทะเบียนการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย</p>	<p>B (Building capacity) A (Advocate) P (Partner)</p>

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้อง PIRAP และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
	<p>การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติ คู่มือ/แนวทางการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....</li> <li>- (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ....</li> <li>- (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</li> </ul>	
<p>2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบที่ตามมาตรา 64 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย</p> <p>ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนทุกกลุ่มวัย ผู้ประกอบกิจการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้ เกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการกระทำผิด/ฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างพลังทางสังคม และการสื่อสารสาธารณะทางด้านกฎหมาย</p>	<p>R (Regulate) I (Invest) P (Partner)</p>
<p>3. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และทักษะด้านการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้และทักษะในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สามารถบูรณาการความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และขับเคลื่อนและสนับสนุน อปท. ให้มีศักยภาพด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสามารถนำกฎหมายไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนและกำกับติดตามผ่านกลไก คสจ.</p>	<p>P (Partner) B (Building capacity) I (Invest)</p>

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้อง PIRAP และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
<p>4. พัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคณะกรรมการตามกฎหมายในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสท.) ซึ่งเป็นกลไกที่เชื่อมระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขในส่วนกลาง และ อปท. โดยหากกลไก คสจ. และ คสท. เข้มแข็ง สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรอบรู้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และประสานการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งสอดส่อง/กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน อปท. สู่การยกระดับเป็น “เมืองสุขภาพดี” รวมทั้งการสนับสนุนการประเมิน อปท. ตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดีโดยเฉพาะเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาทิ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ และตลาด</p>	<p>A (Advocate) P (Partner) I (Invest) Regulation</p>